

Số: /TB – UBND

Bộc Nhiêu, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai kết quả trích đo thu hồi đất đối với diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện hiến, trả lại QSD cho nhà nước để xây dựng công trình đường GTNT Xóm Bực (Bộc Nhiêu- Sơn Phú) xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa

Kính gửi: Các ông bà trưởng xóm

Hộ gia đình, cá nhân đã hiến, trả lại QSD đất để xây dựng công trình đường GTNT xóm Bực (Bộc Nhiêu- Sơn Phú) xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa

Căn cứ Kế hoạch số 212KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Định Hóa về việc thu hồi đất, chỉnh lý GCNQSD đất đối nhân dân hiến, trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước để xây dựng công trình Nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-CNVPĐKĐĐ ngày 15/10 /2021 thực hiện công tác đo đạc, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa.

Căn cứ vào kết quả đo đạc diện tích đất nằm trong ranh xây dựng mà các hộ gia đình, cá nhân đã hiến, trả lại quyền sử dụng đất cho nhà nước để xây dựng công trình: đường GTNT xóm Bực (Bộc Nhiêu- Sơn Phú) xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa

Sau khi tổng hợp kết quả và đối chiếu hồ sơ địa chính xã Định Biên, UBND xã Định Biên thông báo niêm yết công khai kết quả đo, danh sách các hộ và diện tích thu hồi đất đối với các thửa đất do hộ gia đình, cá nhân hiến, trả lại QSD đất để xây dựng tuyến đường GTNT xóm Bực (Bộc Nhiêu- Sơn Phú) xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa như sau:

(có danh sách kèm theo và bản trích đo toàn bộ công trình kèm theo)

Thời gian niêm yết: là 15 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Trong thời gian niêm yết công khai UBND xã đề nghị các hộ gia đình, cá nhân quan tâm, kiểm tra, trường hợp phát hiện sai sót thì phản ánh về UBND xã, Bộc Nhiêu cán bộ địa chính xã để được xem xét, giải quyết.

Địa điểm niêm yết công khai: - Tại UBND xã:

- Nhà văn hóa các xóm.

Kết thúc gian niêm yết công khai trường hợp không có ý kiến hay phản ánh của các cá nhân, hộ gia đình nào thì UBND xã Bộc Nhiêu sẽ hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện chỉnh lý diện tích trên giấy chứng nhận cho hộ gia đình theo quy định, mọi thắc mắc sau khi UBND huyện đã ra quyết định thu hồi thì sẽ không xem xét giải quyết.

Trên đây là nội dung thông báo của UBND xã./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Đình Nga